



Press 99 / วันที่ 25 มิถุนายน 2557

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่ง ด้วยการจัดอบรมโครงการ “เติมความรู้ สู่ความปลอดภัย” เพื่อเสริมสร้างทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

วันนี้ (25 มิถุนายน 2557) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายวัฒนา พัทธนันท์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “เติมความรู้ สู่ความปลอดภัย” หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุและจิตสำนึกความปลอดภัย” ซึ่งเป็นโครงการ ภายใต้แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นพนักงานขับรถที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี และเกิดความภาคภูมิใจต่ออาชีพพนักงานขับรถ เพื่อสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัยและยกระดับอาชีพพนักงานขับรถให้เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารไม่ประจำทางมากยิ่งขึ้น โดยมีพนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทางเข้าร่วมอบรมประมาณ 130 คน

นายวัฒนา พัทธนันท์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจการให้บริการภาคการขนส่ง ทั้งการขนส่งผู้โดยสารและการขนส่งสินค้า นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนระบบการขนส่งทางถนนของประเทศ โดยปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจภาคการขนส่ง ก็คือ “พนักงานขับรถ” ซึ่งนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่อง เพราะการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งไม่อาจทำได้เพียงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านตัวรถเท่านั้น แต่เราต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับรถที่ถูกต้อง ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น กรมการขนส่งทางบกจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานอาชีพพนักงานขับรถ โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการสนับสนุนให้มีกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ประกอบการขนส่ง และพนักงานขับรถ โดยมุ่งหวังขับเคลื่อนให้พนักงานขับรถมีความตระหนักถึงความปลอดภัยบนท้องถนน ควบคู่ไปกับการเพิ่มศักยภาพของพนักงานขับรถไทย ให้เป็นที่ยอมรับในภาคการขนส่งทางถนนของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งการจัดอบรมในวันนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรของกรมการขนส่งทางบก ในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวก ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของอาชีพพนักงานขับรถ”, การเตรียมความพร้อมก่อนขับรถ, การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ, การวิเคราะห์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ตลอดจนการบริหารจัดการความเมื่อยล้าจากการขับรถหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพของท่านต่อไป รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด